

จับ'บางจาก'ลุยเอทานอลBRRดันรายได้พลังงาน3ปีโต50%

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2558

ASTVผู้จัดการรายวัน - น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) เดินหน้าเจรจาพันธมิตรร่วมลงทุนผลิตเอทานอลขนาด 1.5 แสนลิตรต่อวัน เผยมี 2 ราย คือบางจากกับ PTG คาดได้ข้อสรุปภายในเดือน พ.ค.นี้ หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้พลังงานถ่วงดุลกับน้ำตาลที่รายได้ลดตามราคาน้ำมัน ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจพลังงานทดแทนให้ได้ 50% ของรายได้รวมภายใน 3 ปีข้างหน้า เล็งสร้างโรงไฟฟ้าที่ลาว พร้อมต่อยอดตั้งกองทุนพลังงาน 5 พันล้านบาท

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนผลิตเอทานอลขนาดกำลังการผลิต 1.5 แสนลิตร/วัน มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500-600 ล้านบาท บริษัทจะนำกากที่เหลือนำไปผลิตไบโอแก๊ส ซึ่งบริษัทจะนำไปผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ โดยพันธมิตรที่อยู่ระหว่างการเจรจามี 2 ราย เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ราย คาดว่าจะได้ข้อสรุปรวมทั้งสัดส่วน การลงทุนภายในเดือน พ.ค.นี้

"เราจะมีการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนต่อเนื่อง จากที่เคยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน 10% เป็น 20% และในช่วง 3 ปีจากนี้เรามีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 50% ของรายได้รวม" นายอนันต์กล่าวและว่า ปีที่ผ่านมาได้รายได้จากพลังงานทดแทน 450 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งที่ 1 จำนวน 200 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งที่ 2 อีก 250 ล้านบาท โดยขณะนี้กำลังลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งที่ 3 ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 600 ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 58 สามารถจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมี.ค. 59

นายอนันต์ย้ำว่า BRR ได้เปรียบจากต้นทุน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำจากคุณภาพดินอ้อยที่ผลิตได้ โดยอ้อย 1 ตัน BRR สามารถผลิตน้ำตาลได้ถึง 106-118 กิโลกรัม สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดซึ่งอยู่ที่ 105 กิโลกรัมต่อตัน ปัจจุบัน BRR ผลิตน้ำตาลได้ปีละ 2.5 แสนตัน แบ่งเป็นส่งออก 2 แสนตัน ขายในประเทศอีก 5 หมื่นตัน แต่เนื่องจากราคาตลาดโลกลดลงตามราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ กลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้จำเป็นต้องเร่งเดินหน้าต่อยอดไปธุรกิจสุพลังงานที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าน้ำตาล โดยใช้วัตถุดิบที่ได้เปรียบคู่แข่ง

ส่วนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานายอนันต์กล่าวว่า พอใจที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตาม หากได้รับระบบชลประทานหรือแหล่งน้ำที่เพียงพอ ชาวไร่สามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตที่มาตรฐาน จะช่วยให้ BRR ได้รับวัตถุดิบที่ดี ทำให้ผลผลิตน้ำตาลมีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่ำ เป็นเรื่องที่บริษัทต้องการ

ด้านแหล่งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า บริษัทที่น้ำตาลบุรีรัมย์กำลังเจรจาเพื่อร่วมลงทุนผลิตเอทานอล ได้แก่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม หรือ BCP กับ พีทีจี เอ็นเนอร์ยี หรือ PTG โดยจะเจรจาทีละราย เริ่มจากบางจาก ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก แต่จำเป็นต้องดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจ สิ้นเดือนเมษายนนี้น่าจะได้คำตอบ หากไม่บรรลุผลค่อยเจรจากับ PTG

นอกจากโครงการร่วมลงทุนในเอทานอลแล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ BRR ยังมีที่ดินแปลงใหญ่หลายหมื่นไร่ ที่เมืองปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เป็นโรงสร้างโรงไฟฟ้าและโรงผลิต เอทานอล นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะตั้งกองทุนพลังงานมูลค่า 5 พันล้านบาท ปี 58-59 จึงคาดว่าบริษัทจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากฐานธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายบวกกับรายได้และกำไรจากธุรกิจพลังงาน

